

## การประชุม

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางมหาสารคาม  
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) เป็นประธาน

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปภาพรวมในการ  
ดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๔) ประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน/อนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสนอง  
พระราชดำริ และกำหนดแผนการจัดประชุมคณะทำงาน/อนุกรรมการ ให้ อพ.สธ. รับทราบ ภายใน  
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนอง  
พระราชดำริ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยส่ง URL ให้ทาง อพ.สธ. รับทราบ ภายใน  
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- แนวทางเบื้องต้นในการจัดทำแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ซึ่งทางจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ  
สามารถปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตาม  
ศักยภาพและภารกิจของหน่วยงานได้ ทั้งนี้แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม  
ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง  
พระราชดำริ มี ๓ ส่วนคือ งบจังหวัด (งบยุทธศาสตร์ฯ, งบพิเศษต่างๆ, งบอื่นๆ เป็นต้น), งบองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) และ งบหน่วยงานจากต้นสังกัด (กรมฯ, สถาบันฯ, มูลนิธิฯ)

- การส่งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ทาง อพ.สธ. จะจัดส่งหนังสือแจ้ง  
ให้หน่วยงานดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยมีรายละเอียดเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ และผลที่จะได้รับของแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณแต่ละรายการ  
เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ทาง อพ.สธ. พิจารณาเข้าสู่  
กระบวนการตรวจสอบและทูลเกล้าฯ ถวายแผนปฏิบัติงาน เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย หลังจาก  
นั้น อพ.สธ. จะทำหนังสือสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน/โครงการต่างๆ ไปยังสำนักงบประมาณ/แหล่งทุนต่าง ๆ  
ต่อไป

- ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้กับองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และโรงเรียนสมัครสมาชิกงานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนัดวันกับฝ่ายเลขานุการของทาง อพ.สธ.

ภาพกิจกรรม

